

นักเรียนอ่านด่วน!!!...กุญแจสู่ความเป็นเลิศ (เกรด 4 ทุกตัวเลย)

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ค. 2552

✘ กุญแจสู่ความเป็นเลิศ (เกรด 4 ทุกตัวเลย)

ครู
เชื่อว่านักเรียนหลายคนคงเคยคิดหรือมีความต้องการที่จะได้เกรด 4 หลายๆ ตัวใช่ไหมคะ ครูเองก็เคยเป็น 1 ในนั้นเหมือนกันคะ
และวันนี้ครูจะเอาประสบการณ์มาแบ่งปันให้นักเรียนกันนะคะ

เริ่มต้นง่ายๆ ค่ะถามตัวเองก่อนว่าการที่เราจะเรียนได้ 4.00 หรือการที่จะสอบได้เกรด 4 เยอะๆ นั้นเป็นไปได้หรือไม่
สำหรับนักเรียนที่ตอบว่าได้แล้วละก็อ่านต่อไปได้เลยคะ
แต่สำหรับนักเรียนคนใดที่ตอบว่าไม่แน่ใจหรือคิดว่าทำไม่ได้แล้วละก็ครูขอแนะนำว่าอย่าอ่านต่อเลยคะ เพราะว่าขนาดตัวเราเองยังคิดว่ามันเป็นไปได้เลย
ดังนั้นขอให้มีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ

ดีใจกับนักเรียนทุกคนที่อ่านมาถึงตรงนี้นะคะ
เพราะนั่นหมายความว่านักเรียนเป็นคนหนึ่งที่มีความภูมิใจในตนเองและมีความ
เชื่อว่าเราสามารถทำได้ เคล็ดลับของครูที่จะมานำเสนอวันนี้ไม่ได้ยาก
ง่ายนิดเดียว ซึ่งเรียกว่า **ต้นแบบแห่งความสำเร็จ**

ครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนคงจะมีอะไรในดวงใจกันทุกคนใช่ไหมคะ
วันนี้เราจะเอาเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้กันคะ เช่นถ้าเราอยากสอบได้เกรดดี ๆ
เราก็ลองหาคนที่เรียนเก่งมาซักคนหนึ่ง ไม่ต้องไปหาไกลนะคะ
เอาในห้องนี้แหละเสร็จแล้วนักเรียนก็ลองนั่งสังเกตดูว่าคนที่นักเรียนอยากจะเป็น
นั้น ในแต่ละวันเขาทำอะไรบ้าง จดรายละเอียดนะคะ
เช่นเวลาเรียนเขาตั้งใจเรียนไหม จดสมุดบันทึกอย่างไร ทบทวนอย่างไร แล้ว
นักเรียนก็ลองเลียนแบบเขาดูคะ เห็นไหมไม่ยากเลย

✘ บางคนอาจจะบอกว่า ไม่เห็นบอกเคล็ดลับเลย นี่แหละคะเคล็ดลับ

ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จ ก็ให้ทำเหมือนคนสำเร็จ
นักเรียนเคยสังเกตเพื่อนบางคนใหม่คะ
ที่อยากจะไต่เกรดดีๆแต่ทำอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการ
ดังคำพูดของไอน์สไตน์ที่กล่าวไว้ว่า

“**ความบ้าคือการทำอะไรเหมือนเดิมแล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างจากเดิม**” วันนี้ถ้านักเรียนลองทำวิธีเดิมๆแล้วยังไม่สำเร็จ

ก็อย่าเสียเวลาทำแบบเดิมอยู่เลยคะ
ไปศึกษาวิธีของคนที่เขาประสบความสำเร็จดีกว่า
เพราะคนที่เขาทำสำเร็จเขาทดลองมาแล้วคะ

ปัญหาใหญ่ของเคล็ดลับนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเลือกต้นแบบผิด
นักเรียนว่าแปลกใหม่คะถ้าเราอยากเรียนไต่เกรดดีๆหรืออยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จก็ตามแต่เลือกที่จะทำตามวิธีของคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จ
ลองมาดูตัวอย่างนะคะ ลองนึกถึงเวลาลอกการบ้านดูนะคะ
ถ้าเราลอกคนที่ผิดผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร
และถ้าเราลอกคนที่ถูกจะเป็นอย่างไร ถูกต้องคะ **ลอกคนผิดเราก็ผิด**
ลอกคนถูกเราก็ถูก

อย่าลืมนะคะถ้าอยากสำเร็จด้านใดก็ตามลองเลือกต้นแบบมาซักคนหนึ่ง
แล้วลองทำตามเขาดูคะ และเมื่อใดก็ตามที่เราทำได้เหมือนเขาหมดแล้ว
เวลาที่เราจะต้องพัฒนาด้วยตัวเองให้เหนือกว่าเขาก็จะมาถึงคะ(
เหมือนฝึกวิชาผ่ามือมังกร18ท่าได้เหมือนกัน หลังจากนั้นก็คิดวิชาเอง) ...หุหุ

